

CHỒNG 1990 VÀ VỢ 1993 CÓ HỢP NHAU KHÔNG

Tổng quan về tuổi Canh Ngọ và Quý Dậu

Canh Ngọ (nam mệnh): Có lối sống rất phóng khoáng, bởi vậy một số người tuổi Canh Ngọ thường thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn hơn là cố gắng làm việc. Họ luôn là người nổi bật giữa đám đông với những câu chuyện thú vị của mình. Điều mà Canh Ngọ quan tâm, chú ý nhất đó chính là những thứ mới mẻ, độc đáo. Khi yêu, tuổi Ngọ luôn thể hiện sự lãng mạn và phóng khoáng của mình. Họ biết ghi điểm trong mắt đối phương và chinh phục họ bằng những món quà bất ngờ. Canh Ngọ giống như một mẫu hình lý tưởng của các chị em thời hiện đại. Thế nhưng, họ cũng là một người cả thèm chóng chán, dễ thay đổi tình cảm của mình.

Quý Dậu (nữ mệnh): Tuổi Quý Dậu là con gà tướng chim trĩ, tính cách nhanh nhẹn khéo léo, là người trọng đạo nghĩa, giữ lời hứa, tướng mạo đẹp, làm việc cẩn thận, có chí khí, trọng danh dự. Cuộc Sống kém phần xuôi thuận, phải chịu nhiều thăng trầm, nhất là duyên tình khó trọn. Đa phần có dáng thanh Sang, có tài ăn nói, dễ được lòng người nhưng bên trong thì rất cứng rắn, khó ai làm xiêu lòng. Tuy nhiên, Quý Cô thiếu sự chịu đựng, khó thành sự nghiệp. Đa phần, Quý Cô phải đi vào cuối Trung Vận mới ổn định sự nghiệp. Nên làm lãnh đạo, cuộc sống ít bị thăng trầm, gia đình sự nghiệp ít bị xáo trộn. Hậu Vận là lúc ăn nên làm ra. Hưởng nhiều phúc lộc. Tuổi Quý Dậu cuộc đời có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc và cuộc đời, tiền vận có nhiều lao đao về duyên số, tiền tài, trung vận cũng có lắm đau buồn về gia đình và bản thân. Nhưng vào hậu vận thì giàu sang, hưởng được tất cả những sự sung sướng trong cuộc đời.

Xem bói tình duyên cho chồng 1990 vợ 1993

Dựa theo lá số tử vi, Tứ trụ, Kinh dịch, Âm dương ngũ hành, cùng Can chi xung hợp để phân tích toàn diện tốt xấu của bản mệnh, can chi và bát tự của cả vợ chồng. Thông qua đây người xem sẽ thấy bức tranh toàn diện trong cuộc sống nếu tuổi Canh Ngọ và Quý Dậu thành vợ chồng, bao gồm những ưu điểm, thế mạnh và cả những khuyết điểm, cản trở. Để từ đó tìm giải pháp điều chỉnh hài hòa cân bằng hơn, mang lại cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc

Tổng quan

Tiêu chí	Tuổi chồng	Tuổi vợ
Năm sinh dương lịch	1990	1993
Mệnh	Lộ bàng Thổ	Kiểm phong Kim
Cung	Khảm	Cấn

Niên mệnh năm sinh	Thủy	Thổ
--------------------	------	-----

Xét về mệnh

- Mệnh của chồng 1990: **Dương Thổ**
- Mệnh của vợ 1993: **Dương Kim**

▶ Vợ chồng bạn có ngũ hành sinh hợp cho nhau, nam Canh Ngọ mệnh Lộ Bàng Thổ (đất bên đường), nữ Quý Dậu mệnh Kiếm Phong Kim (vàng chuỗi kiếm) mà Thổ sinh Kim nên ngũ hành của chồng tương sinh cho vợ. Các phép luận đoán xưa nay về coi tuổi vợ chồng cho rằng ngũ hành bản mệnh sinh hợp là tốt.

Xét thập nhị địa chi

- Địa chi chồng: **Ngọ**
- Địa chi vợ: **Dậu**

▶ Tuổi chồng Canh Ngọ và vợ Quý Dậu có chi năm Ngọ và Dậu tự chủ, bình hòa nhau; không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp. Cho thấy cá tính độc lập với nhau, không tạo nên sự cản trở xung đột lẫn nhau. Trong cuộc sống gia đình có thể dự đoán đây là một gia đình hạnh phúc. Cả hai cũng cần thường xuyên quan tâm đến nhau nhiều hơn

Xét can chi

- Can chi chồng 1990: **Canh**
- Can chi vợ 1993: **Dậu**

▶ Thiên can kết hợp với địa chi là sự tương trung hoàn hảo cho sự kết hợp giữa trời và đất, đại diện cho các thông tin của vô số các sự vật hiện tượng trong trời đất vũ trụ. Hai vợ chồng thiên can Canh, Quý không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.

Xét cung phi bát tự

- Cung phi chồng: **Khảm**
- Cung phi vợ: **Cấn**

▶ Chồng cung Khảm Thủy vợ cung Cấn Thổ Gặp phải Ngũ quỷ là rất xấu. Ảnh hưởng chủ yếu đến Sức khỏe, trong nhà các sự việc lôi thôi vô cơ ập đến, người nhà mổ xẻ ung thư, tai tiếng thị phi, bị nói xấu, dèm pha, mất tiền vô cơ, mất tiền oan, công việc làm ăn không được như ý, thất bại liên tục, những điều không may hay xảy đến, khiến vợ chồng mệt mỏi, buồn phiền, ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Đề hóa giải nên sinh con hợp tuổi.

Xét về niên mệnh

- Niên mệnh chồng 1990: **Thủy**
- Niên mệnh vợ 1993: **Thổ**

► Theo quy luật ngũ hành tương khắc thì Thổ khắc Thủy. Đất hút cạn nước, hoặc ngăn chặn dòng chảy của nước. Điều này cho thấy niên mệnh của vợ sẽ kìm hãm sự phát triển của chồng.

Cao Ly đầu hình

Theo quẻ bói này, người nam có can là Canh nếu lấy người nữ có chi là Dậu: Thì buổi đầu vợ chồng vui vẻ mặn nồng, nữa chừng chồng vợ lại chia cách phân ly. Tuy có con cũng không được nhờ cậy.

KẾT LUẬN CHUNG

Về mặt Tâm linh, đạo Phật răn dạy rằng hai người yêu nhau là cái duyên, cái số, dù hợp tuổi hay không hợp tuổi cũng là số trời đã định sẵn, không thể thay đổi. Mặc dù theo luận giải thì hai bạn hợp nhau ở mức trung bình nhưng mọi sự tồn tại trên đời đều cần vào sự vun đắp và cố gắng từ cả hai phía. Vậy nên hai bạn chỉ cần vun đắp thêm nhiều là tốt nhé!